



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

KỶ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV:

Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, làm việc tại Giáo phận Bùi Chu

Bộ Công an gặp mặt các cơ quan báo chí và phát động Giải Báo chí "Vi an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Ảnh: quochoi.vn



Quang cảnh buổi làm việc.
Ảnh: VIẾT DƯ

Chiều 8-6, Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023) và phát động Giải Báo chí với chủ đề "Vi an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Bộ Công an và trực tuyến đến Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự buổi lễ có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nam Định có lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác báo chí, truyền thông và phối hợp tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua. Lãnh đạo Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng lãnh đạo các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền bảo vệ an ninh, trật tự; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền. Ban tổ chức đã phát động Giải Báo chí với chủ đề "Vi an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025. Giải báo chí nhằm đẩy mạnh công tác (Xem tiếp trang 4) XUÂN THU

Từ 8-6, sau 2,5 ngày làm việc hết sức khẩn trương, sôi nổi, tập trung, trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, chú ý rộng rãi của cử tri và nhân dân cả nước. Cùng với 4 vị Bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham gia trả lời, giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến 4 nhóm vấn đề chất vấn về: Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học

Sáng 8-6, tại huyện Xuân Trường, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu - Giám mục Giáo phận Bùi Chu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, định hướng trong những năm tới. Cùng dự buổi gặp gỡ, trao đổi, có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Xuân Trường; Văn phòng Tỉnh ủy. Trong không khí gần gũi, thân tình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế của cả nước nói chung,

Gần 23 nghìn thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

Chiều nay, 9-6, gần 23 nghìn học sinh trong toàn tỉnh chính thức bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2023-2024. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-6 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 22.783 thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) tại 46 hội đồng coi thi với 973 phòng thi. Trong đó, huyện Hải Hậu có số thí sinh ĐKDT đông nhất với 3.433 hồ sơ; huyện Ý Yên đứng thứ 2 với 2.835 hồ sơ; tiếp đó là thành phố Nam Định có 2.654 thí sinh ĐKDT; các huyện: Gia Thủy có 2.453 thí sinh ĐKDT, Nam Trực có 2.269 thí sinh ĐKDT, Xuân Trường có 2.099 thí sinh ĐKDT, Nghĩa Hưng có 2.066 thí sinh ĐKDT, Trục Ninh có 2.062 thí sinh ĐKDT, Vụ Bản có 1.637 thí sinh ĐKDT, Mỹ Lộc có 1.275 thí sinh ĐKDT. (Xem tiếp trang 4) MINH THUẬN

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Giao Thủy nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 8-6, Hội Nông dân huyện Giao Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm vụ cho trên 260 chủ tịch, phó chủ tịch Hội các cấp và cán bộ Hội CCB Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Khối 487). Tại lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt, phổ biến một số nội dung gồm: Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027; những nội dung về thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VII; một số chế độ chính sách đối với CCB và hội viên Hội CCB; Quy định của Trung ương Hội CCB Việt Nam về tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội CCB hy sinh, tử nạn; về nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp

Trong 2 ngày 8 và 9-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho trên 260 chủ tịch, phó chủ tịch Hội các cấp và cán bộ Hội CCB Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Khối 487). Tại lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt, phổ biến một số nội dung gồm: Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027; những nội dung về thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VII; một số chế độ chính sách đối với CCB và hội viên Hội CCB; Quy định của Trung ương Hội CCB Việt Nam về tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội CCB hy sinh, tử nạn; về nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng.

Chủ động ứng phó với vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Ngày 8-6, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Văn bản số 204/VPTT gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 8-6, vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có vị trí ở vào khoảng 21,5-22,5 độ Vĩ Bắc, 108,5-109,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển, có khả năng (Xem tiếp trang 4) PV

Chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu phòng, chống thiên tai

Trước mùa mưa bão năm nay, Sở Công Thương đã chủ động xây dựng, triển khai phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN), không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là đối với các trường hợp lũ lụt, thiên tai để đầu cơ trục lợi, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Trên địa bàn tỉnh có 192 chợ truyền thống và 21 siêu thị đang hoạt động. Hạ tầng thương mại phát triển mạnh với hệ thống siêu thị, cửa hàng bách hóa tiện lợi tại thành phố Nam Định và dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trung tâm thị trấn, thị tứ của các huyện; nguồn hàng ổn định, giá cả cạnh tranh là những điều kiện thuận lợi cho việc dự trữ, phân bổ hàng hóa phục vụ công tác PCTT và TKCN đủ về số lượng, đáp ứng kịp thời khi có sự cố thiên tai xảy ra. Sở Công Thương đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng phân phối cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh (Xem tiếp trang 2)

Dự trữ xăng dầu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tại Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh.
Bài và ảnh: NGUYỄN HƯƠNG



TIN THẾ GIỚI
Thâm hụt thương mại của Mỹ cao nhất kể từ tháng 10-2022
Theo dữ liệu của Chính phủ Mỹ công bố ngày 7-6, xuất khẩu giảm đã đưa thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 4 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10-2022. Dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tháng 4-2023, tổng thâm hụt thương mại Mỹ là 74,6 tỷ USD. Xuất khẩu giảm 9,2 tỷ USD xuống còn 249 tỷ USD trong tháng, trong khi nhập khẩu tăng 4,8 tỷ USD lên 323,6 tỷ USD. Thâm hụt hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc ở mức 24,2 tỷ USD. Xuất khẩu sụt giảm do giá trị xuất khẩu (Xem tiếp trang 2)

TIN TRONG NƯỚC
HẢI DƯƠNG Rà soát bất cập về kết cấu hạ tầng giao thông
Từ đầu năm 2023 đến nay, địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra 67 vụ tai nạn và va chạm giao thông làm 45 người chết, 39 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước giảm một vụ, giảm 12 người chết, tăng 11 người bị thương. Để đảm bảo an toàn giao thông những tháng cuối năm, Hải Dương tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; quản lý đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe (Xem tiếp trang 3) PV

